

นายกฯ

การแต่งตั้งโยกย้ายจะไม่ได้ดำเนินการตามที่เสนอก็ไม่ว่ากัน แต่หากการเมืองเข้าไปยุ่งก็คิดว่าไม่ดีอย่างแน่นอน

บัญชีปรับย้ายนายทหารประจำปีนี้ เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บัญชาการเหล่าทัพ และรัฐมนตรีกลาโหม คือ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เนื่องจากตำแหน่ง ผบ.ทบ. คนใหม่ ที่จะมาแทน พล.อ.เชษฐา ซึ่งเกษียณอายุในปีนี้ ยังหาข้อยุติที่ลงตัว "รวมกัน" ระหว่าง ผบ.ทบ. ผบ.สส. และรัฐมนตรีกลาโหม ไม่ได้

พล.อ.เชษฐา นั้นเห็นว่า พล.อ.สำเภา สุศรี ผบ.ทบ. นายทหารใน 5 เลือของกองทัพ เหมาะสมที่จะขึ้นรับตำแหน่ง แต่ในขณะเดียวกัน ได้เสนอชื่อ พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองทัพบก เป็นตัวเลือกให้นายชวน อีกเช่นกัน ขณะที่ พล.อ.มงคล ยังยืนยันที่จะเสนอชื่อ พล.อ.ชัยณรงค์ หนูหนักดี เสนาธิการทหาร

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้กลายเป็น "คนกลางหรือตัวกลาง" ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ใหม่

สำหรับบัญชีปรับย้ายนายทหารในสวนของกองทัพบกนั้น พล.อ.เชษฐา จะเสนอต่อ พล.อ.มงคล ในวันที่จันทร์นี้

ในขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวจากกองทัพบกว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่สนามม้า ผู้บังคับหน่วยทหารในกรุงเทพฯ เตรียมที่จะเดินทางไปพบ ผบ.ทบ. ที่บ้านพักกรมทหารราบที่ 11 บางเขน เพื่อสนับสนุนให้ พล.อ.เชษฐา เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม เป็น ผบ.ทบ. โดยปราศจากแรงกดดันทางการเมือง แต่ถูก พล.อ.เชษฐา ห้ามเอาไว้ เพราะไม่ต้องการให้กองทัพเผชิญหน้ารัฐบาล

ด้าน นายชวน ให้สัมภาษณ์ตอนคำถึงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี เพียงสั้นๆ ว่า หลังจากที่นั่งขึ้นตุลเกล้าฯแต่งตั้งแล้วจะเรียนให้ทราบ ซึ่งรายชื่อทุกคนต้องหารือกันก่อน

อย่างไรก็ดี มีรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหม ด้วยว่า ในการโยกย้ายนายทหารครั้งนี้ นายชวน ยังมีความประสงค์ ที่จะให้ พล.อ.มงคล เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ด้วยเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของกองทัพ โดยเชื่อว่า พล.อ.มงคล จะสามารถประสานกับนายทหารทุกฝ่ายได้ดีที่สุด

"การให้พิทมง (พล.อ.มงคล) นั่งปลัดกลาโหม ไม่ใช่ดังเหมือนอย่างที่วิจารณ์ แต่ไปในทิศทางที่ใหญ่กว่า เพราะหากการปรับโครงสร้างกองทัพเสร็จสิ้น ปลัดกลาโหม จะเป็นผู้คุมทุกอย่าง" แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า แม้ที่ผ่าน มา พล.อ.มงคล จะเคยปฏิเสธต่อรัฐมนตรีกลาโหม เพื่อรับตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วก็ตาม แต่เชื่อว่า การไม่รับตำแหน่งในช่วงนั้นเป็นเพราะตำแหน่ง ผบ.ทบ. ไม่ลงตัว แต่เมื่อทุกอย่างไม่มีปัญหา พล.อ.มงคล น่าจะตัดสินใจรับตำแหน่งนี้

"ในที่สุดแล้วรัฐมนตรีกลาโหม คงจะหลุดจาเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ พิทมง มารับตำแหน่งนี้" แหล่งข่าว กล่าว และว่า หากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมลงตัว คาดว่า พล.อ.วิมลนาถ วรรณานิช ประธานที่ปรึกษาพิเศษสำนักปลัดกลาโหม จะขึ้นเป็น ผบ.สส. แทน

นายกฯ วัตใจ 'มงคล' นั่งปลัดกลาโหม

"พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ" อดีต รัฐมนตรีกลาโหม ประกาศตัวยืนข้าง กองทัพ ซึ่ง การเมืองอย่างแทรกแซง ข้าราชการ ควรใช้วิธีที่เคยปฏิบัติด้วยการ สอบถามความเห็นจากผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมจะ ดีกว่า เคย รัฐมนตรีกลาโหม ยัง ต้องการให้ "พล.อ.มงคล" นั่งปลัด กลาโหม คุณสมบัติปรับโครงสร้าง กองทัพครั้งใหญ่

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้า พรรคความหวังใหม่ อดีต รัฐมนตรี กลาโหม ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี ที่ มีการระบุว่า ฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วง ลูก โดยเฉพาะการแต่งตั้ง ผบ.ทบ. คนใหม่ ว่า แม้จะยังไม่ทราบว่า พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผบ.สส. และ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ผบ.ทบ. จะเสนอใคร แต่เห็นว่า การแต่งตั้ง

ผบ.ทบ. นั้น ควรใช้วิธีทางที่ใช้ใน อดีต ซึ่งเป็นวิธีที่ชอบที่ควร คือ การ สอบถามผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ทัพ นายกอง ผู้บัญชาการกองพลทุก ระดับชั้นว่าใครเป็นผู้ที่เหมาะสมเมื่อ ได้รายชื่อตรงนี้ก็เสนอต่อผู้บังคับ บัญชาสูงสุด โดยเฉพาะ 5 ทหารเสือ ในกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารสูง สุด และปลัดกระทรวงกลาโหม ตาม ลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่อีกปฏิบัติเช่นนี้

"แม้จะไม่ซู่ซ่าเหมือนข้างนอก แต่ก็ได้ดำเนินการอยู่ หัวใจสำคัญ คือ เราไม่ต้องการให้กองทัพแตก แยก"

พล.อ.ชวลิต กล่าวถึงสมัยที่มี การแต่งตั้ง พล.อ.เชษฐา เป็น ผบ.ทบ. ด้วยว่า มีการกำหนดขึ้น ตอนเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่า